

NANG BÁNH NHAU (Placental cysts)

Thông tin cho bệnh nhân - Những điều bạn nên biết, những điều bạn nên thắc mắc

Nang bánh nhau là gì?

Một nang bánh nhau là một vùng nhỏ trong bánh nhau chứa dịch, thường không có mạch máu chảy vào hoặc mạch máu nằm bên trong nang. Trên siêu âm, nang bánh nhau có hình ảnh tối màu nằm trong bánh nhau, và có thể được bao quanh bởi một viền trắng sáng. Các nang thường có đường kính nhỏ hơn 1cm và không mang lại bất kỳ nguy cơ nào.

Tại sao nang bánh nhau xảy ra?

Nang bánh nhau thường là kết quả của sự phân hủy của một chất gọi là fibrin trong bánh nhau. Hiện tượng này có thể xảy ra trong bánh nhau, nằm ở phần của bánh nhau thuộc về mẹ gọi là vách màng rụng ("nang vách màng rụng") hoặc trên bề mặt của bánh nhau ("nang dưới màng đệm hoặc nang dưới màng ối").

Những điều cần chú ý trong suốt thai kỳ là gì?

Các nang có kích thước nhỏ hơn 5cm, không có mạch máu chảy vào nang hoặc mạch máu nằm bên trong nang thường không gây ra nguy cơ cho thai kỳ.

Các nang lớn có kích thước lớn hơn 5cm có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu trong bánh nhau. Do đó có thể dẫn đến các vấn đề như thai nhi có kích thước nhỏ hoặc tăng huyết áp trong thai kỳ. Cả hai nguy cơ này có thể dẫn đến sinh non. Trong trường hợp nang có kích thước lớn, bác sĩ có thể yêu cầu thêm các lần siêu âm trong thai kỳ để theo dõi cân nặng của thai nhi và huyết áp của mẹ.

Điều này có ý nghĩa gì đối với em bé của tôi sau khi sinh ra?

Các nang có kích thước nhỏ thường sẽ không ảnh hưởng đến em bé.

Nếu có một nang bánh nhau lớn hoặc nhiều nang, bánh nhau có thể được gửi đi để phân tích sau khi sinh. Nếu bạn sinh sớm vì thai nhỏ hoặc huyết áp cao, em bé của bạn có thể cần được theo dõi hoặc chăm sóc thêm.

Liệu nó có xảy ra lại không?

Tần suất nang bánh nhau xuất hiện trong thai kỳ tiếp theo chưa được biết rõ. Nếu em bé sinh ra có kích thước nhỏ hoặc mẹ có tăng huyết áp, bánh nhau có thể được gửi đi phân tích và điều này có thể hữu ích trong xác định nguy cơ nang bánh nhau trong lần mang thai tiếp theo.

Cập nhật lần cuối vào tháng 9 năm 2023